

## สื่อแวนครุหนีเน่าฟุ้งกระจัด หลังสกสค.หยุดผ่อนชำระแทน

นำเสนอเมื่อ : 23 ก.ย. 2558

### สื่อแวนครุหนีเน่าฟุ้งกระจัด

แวนหนีครุภูธรธนาคารออมสินสื่อแวนโน่เอ็มพีแอลฟุ้งพรวดกว่า 6 หมื่นราย หลังกองทุนพิเศษ สกสค.เลิกออม หยุดผ่อนชำระแทน เหตุครุจำนวนมากเบียดหนี้ เฝยบางรายเบียดจ่ายตั้งแตงวดแรก ๆ ไม่วลั่วเป็นหนี้เน่า เพราะรัฐวามีกองทุนพิเศษคอยช่วยเหลืออยู่

**เป็นข่าวสั้นสะเทือนวงการครุไทย** ผู้สื่อข่าวรายงานว่ ปัญหาหนีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ เอ็มพีแอลกำลังมีแวนโนมจะสงผลกระทบอย่างรุนแรงต่อครุไทย โดยเฉพาะครุที่กัยืมเงินจากธนาคารออมสินในโครงการเงินกูช.พ.ค.หลังจากสำนักงาน สกสค.ได้มีหนังสือไปถึงธนาคารไมออนุญาตให้หักเงินจากกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและสงเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการการเงินกู ช.พ.ค.เพื่อชำระหนี้แทนครุตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค.2558 ที่ผ่านมว ซึ่งจะสงผลให้ครุที่ค้างชำระหนี้โครงการเงินกูช.พ.ค.กวว 6 หมื่นรายจะกลยเป็นหนี้เอ็มพีแอลทันที

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศีกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครุและบุคลากรทางการศีกษา(สกสค.) ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาหนีสินครุว รัฐบาลและรรมว.ศีกษาธิการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมาก ซึ่งในสวนของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ที่หลายฝ่ายมองวามีสวนทำให้ครุเป็นหนี้มากขึ้นโดยเฉพาะโครงการเงินกูต่าง ๆ นั้น ยอมรับวว สกสค.มีโครงการเงินกูหลายโครงการจริง แต่ก็ได้พยายามแก้ไขปัญหಾಯุ อย่งไรก็ตามเทวที่รวบรวมข้อมูลโครงการสวัสดิการการเงินกู ช.พ.ค. ที่ทำรวมกับธนาคารออมสินมาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน พบวว มีครุรวมโครงการถึงกวว 4 .6 แสนราย รวมเป็นวงเงินกูกวว 4 แสนล้านบาท

“ที่ผ่านมวครุที่เข้าร่วมโครงการจะมีทั้งที่มีวินัยการชำระหนี้ตามปกติ ขณะเดียวกันก็มีจำนวนหนึ่งที่ไม่ชำระ ซึ่งเทวที่ทราบสาเหตุหนึ่งเพราะเป็นหนี้หลายทาง แต่อีกสาเหตุที่สำคัญ เพราะเห็นวามีกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและสงเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการการเงินกู ช.พ.ค. ชำระแทนให้”นายพินิจศักดิ์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานวว กองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและสงเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการการเงินกู ช.พ.ค. เป็น กองทุนที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และธนาคารออมสิน ในการจัดสวัสดิการโครงการเงินกู ช.พ.ค. โดยมีเงื่อนไขวว สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จะได้รับเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการตั้งแตโครงการที่ 2-7 โดยโครงการที่ 2-3 ได้ควดบแทนร้อยละ 0.50 โครงการที่ 4 ไดรอยละ 0.75 โครงการที่ 5 ไดรอยละ 1 โครงการที่ 6 รอยละ 0.75 และโครงการที่ 7 ไดรอยละ 0.50 ซึ่ง สำนักงาน สกสค.จะนำเงินสวนนี้มาใช้ในการบริหารโครงการ และกันสวนหนึ่งเพื่อใช้สำรองจ่ายหนีชำระแทนครุ ซึ่งพบววบางรายเจตนาไม่ชำระตั้งแตงวดแรก ๆ

ผู้สื่อข่าวรายงานวว สำนักงาน สกสค.ได้มีหนังสือไปถึงธนาคารไมออนุญาตให้หักเงินจากกองทุนแล้วตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค.2558 ที่ผ่านมว ซึ่งการไมออนุญาตให้หักเงินดังกล่าวจะทำให้ครุมีหนี้ค้างชำระสะสมจำนวนมาก โดยข้อมูลหนี้สะสมค้างชำระล่าสุด ณ วันที่ 31 ส.ค.2558 อยู่ที่ 64,197 ราย เป็นเงิน 5,388 ล้านบาท ขณะที่ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค.2558 อยู่ที่ 62,466

ราย เป็นเงิน 5,196 ล้านบาท  
ในขณะที่ข้อมูลครุฑที่ค้างการชำระหนี้และถูกทางธนาคารฟ้องร้องดำเนินคดีก่อนหน้านี้มีเพียงประมาณ 1,000 ราย  
เท่านั้น

ที่มา เดลินิวส์ วันที่ 23 กันยายน 2558